

GAO BAN TRỰC TUYẾN...

(Tiếp theo trang 1)

nhệm vụ chuyên môn thời gian qua; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, một số cách làm mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị thời gian tới toàn ngành cần tích cực tham mưu chuẩn bị, tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ trực thuộc trung ương. Tập trung chuẩn bị các nội dung phục vụ các hội nghị trung ương năm 2020. Tiếp tục thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng các đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm của cấp ủy các cấp, phục vụ đại hội đảng bộ các cấp.

KIỂM TRA CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

phòng thi. 1 thí sinh của tỉnh Ninh Bình không tham gia kỳ thi do có lý do đặc biệt. Để phục vụ cho kỳ thi đợt 2, Sở Giáo dục và Đào tạo đã huy động 31 cán bộ làm thí và 3 cán bộ thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, trước đó tất cả thí sinh và cán bộ làm thí đã được khám sức khỏe, trước khi vào điểm thi được kiểm tra thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Xuân Thành ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo của ngành Giáo dục và tỉnh Thái Bình trong việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Đồng chí Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học nhấn mạnh, mặc dù số lượng thí sinh ít hơn, quy mô nhỏ hơn nhưng tất cả các khâu của kỳ thi đợt 2 đều được thực hiện như đợt 1, bởi vậy điểm thi cần chú trọng công tác phòng, chống dịch Covid-19 và siết chặt quy chế tổ chức kỳ thi, nhất là khâu coi thi, chấm thi. Bên cạnh đó, cần ổn định tâm lý cho thí sinh để các em hoàn thành kỳ thi với kết quả tốt nhất.

TOÀN TỈNH THU NHẬN...

(Tiếp theo trang 1)

người tham gia hiến máu đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và giữ khoảng cách an toàn...

Qua 20 đợt hiến máu trong chiến dịch, Ban tổ chức đã thu được 3.693 đơn vị máu, đạt 92,3% kế hoạch đề ra. Lượng máu thu được đã góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu vào dịp hè, đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp cứu và điều trị của người bệnh.

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG TẠI ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CỦA CTCP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Công văn số 5239/UBCK-GSĐC ngày 26 tháng 08 năm 2020 chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty Đại chúng của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình xin công bố thông tin về việc trở thành Công ty Đại chúng như sau:

- 1. Tên tổ chức đăng ký Công ty Đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Điện thoại: 0227 3646 257 Fax: 0227 3647 370
- Vốn điều lệ: 62.782.590.000 đồng
2. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1000219925 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 15/09/2009 và cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 02/01/2019.
3. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt; Quản lý, chăm sóc duy trì vườn hoa, công viên cây xanh; Quản lý, vận hành đèn chiếu sáng công cộng; Quản lý duy trì hệ thống tiêu thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt; Quản lý nghĩa trang và Dịch vụ phục vụ tang lễ trên địa bàn thành phố Thái Bình...

TIN TRÚNG THƯỞNG GIẢI ĐẶC BIỆT VÀ GIẢI NHẤT XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC BÁN TẠI THÁI BÌNH CHÚC MỪNG

Khách hàng tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã may mắn trúng thưởng 1 vé giải Đặc biệt và 5 giải phụ của giải Đặc biệt xổ số miền Bắc - Trị giá 625 triệu đồng.
Mở thưởng ngày 23/8/2020 - Số trúng thưởng: 47441

Khách hàng tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình trúng thưởng 5 vé giải Nhất xổ số miền Bắc - Trị giá 50 triệu đồng.
Mở thưởng ngày 29/8/2020 - Số trúng thưởng: 77359

Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình đã trả thưởng số tiền là 675 triệu đồng.
Khách hàng đã ủng hộ:
- Quý người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thái Bình số tiền là 1 triệu đồng.
- Quý vị người nghèo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình số tiền là 1 triệu đồng.
- Quý nạn nhân chất độc da cam tỉnh Thái Bình số tiền là 1 triệu đồng.

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

THẢO GỠ KỊP THỜI...

(Tiếp theo trang 1)

tác động môi trường, việc cấp điện cho một số khu chức năng trong KKT...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực phụ trách UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời, trách nhiệm của các sở, ngành, nhà đầu tư đã nỗ lực hoàn thiện thủ tục đầu tư và chuẩn bị các điều kiện để khởi công dự án. Đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội

của tỉnh nói chung, mở đường cho sự phát triển của KKT Thái Bình nói riêng và là các công trình dự kiến khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, do đó đồng chí Phó Chủ tịch thường trực phụ trách UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành chức năng phát huy tinh thần trách nhiệm hơn nữa, tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho các dự án. Giao Ban Quản lý Khu kinh

tế và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, rà soát, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh bố trí quỹ đất quy hoạch cho hai khu chức năng Liên Hà Thái và Hải Long bảo đảm đúng theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; rà soát lại các dự án công nghiệp trong các KCN, xác định đúng thực tế tỷ lệ lấp đầy các KCN trên địa bàn tỉnh làm cơ sở phục vụ công tác đầu tư hai khu chức năng này. Về công tác giải phóng mặt bằng, hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải chủ động các bước cắm mốc, kiểm đếm,

xây dựng phương án đền bù giải phóng mặt bằng sẵn sàng để khi có phê duyệt chủ trương đầu tư, có quyết định thu hồi đất sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng nhanh chóng, bàn giao cho nhà đầu tư hạ tầng tổ chức khởi công dự án. Đối với dự án khu bến Ba Lạt và khu nuôi trồng thủy hải sản công nghệ cao, nhà đầu tư cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng nhà đầu tư xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về diện

tích đất trong quy hoạch dự án. Về hạ tầng phục vụ các khu chức năng trong KKT, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực phụ trách UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Thái Bình và các nhà đầu tư xác định nhu cầu phụ tải và đề xuất giải pháp đầy nhanh thực hiện việc cấp điện tới chân hàng rào các khu chức năng trong KKT, trước mắt cho bốn khu chức năng đăng ký khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX triển khai hoạt động khởi công.

9 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9



Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên quốc lộ 10.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, giao thông trên địa bàn tỉnh được bảo đảm an toàn,

không xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công an tỉnh

đã huy động trên 200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra, xử lý 86 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông; phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước gần 150 triệu đồng; tước 19 giấy phép lái xe, tạm giữ 31 phương tiện các loại.

Riêng về xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý 9 trường hợp, trong đó có 1 xe ô tô con và 8 xe mô tô; phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước 64,3 triệu đồng; tước 9 giấy phép lái xe; tạm giữ 9 phương tiện.

PHẠM HÙNG

Khởi tố 2 bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản”

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” các cơ sở dịch vụ tang lễ xảy ra tại Thái Bình, ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại khoản 3, Điều 170 Bộ luật Hình sự đối với bị can Phạm Văn Ủy (tên thường gọi Phạm Văn

Trường), sinh năm 1989, trú tại phường Quang Trung (thành phố Thái Bình) và bị can Nguyễn Khắc Nin, sinh năm 1979, trú tại xã Nam Cao (Kiến Xương).

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khắc Nin. Còn bị can Phạm Văn Ủy hiện đang bị tạm giam để điều tra hành vi giết người.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.

TẮT ĐẠT

Ghi nhận sau chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh



Nông dân huyện Kiến Xương phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh cho lúa mùa.

đôn đốc thực hiện chiến dịch; thành lập các tổ công tác tăng cường cho cơ sở để chỉ đạo phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng.

Diện tích để xuất phòng, trừ sâu đục thân hai chấm, trừ sâu cuốn lá nhỏ toàn tỉnh là 78.000ha (100% diện tích); trong đó phòng, trừ sâu đục thân hai chấm xấp xỉ 20.000ha; sâu cuốn lá nhỏ 58.000ha; phun trừ rầy nơi có mật độ 800 con/m² trở lên ước khoảng 40.000ha. Trong suốt thời gian phát động chiến dịch, thời tiết thuận lợi, thuận lợi cho công tác phòng, trừ. Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, hết ngày 31/8, toàn tỉnh phun được 77.577ha (bằng 99,43% diện tích cần phòng, trừ). Kết quả điều tra sâu bệnh sau phun trừ cho thấy, sâu non trên diện rộng trước khi triển khai chiến

dịch có mật độ hàng trăm con/m², sau phun mật độ sâu con 5 - 12 con/m² (điều tra tại diện tích phun theo đúng khuyến cáo); đối với rầy, diện tích phun trừ cũng đạt với sâu cuốn lá cơ bản sạch.

Tuy nhiên, diện tích phun không theo khuyến cáo, mật độ sâu cuốn lá nhỏ còn 50 - 70 con/m², cá biệt, tại những ruộng không phun, mật độ sâu từ 200 - 400 con/m², sâu non chủ yếu tuổi 1 - 4. Dự kiến, diện tích phải phun lại lần 2 đối với sâu cuốn lá nhỏ toàn tỉnh khoảng 4.000ha. Sâu đục thân hai chấm cũng đang đe dọa trà lúa trở bông từ ngày 5 - 10/9 ở những vùng có nguồn sâu đục thân cao, trúng được 77.577ha (bằng 99,43% diện tích cần phòng, trừ). Kết quả điều tra sâu bệnh sau phun trừ cho thấy, sâu non trên diện rộng trước khi triển khai chiến

ĐÔNG HÙNG Phát động phun thuốc phòng, trừ sâu đục thân hai chấm

Hiện nay, trên đồng ruộng của huyện Đông Hùng lúa đang trong giai đoạn làm đòng, óm đòng và trở bông. Tuy nhiên, theo điều tra, từ ngày 27 - 31/8 sâu đục thân hai chấm đã nở rộ và dự kiến sâu non sẽ nở rộ từ ngày 4 - 8/9 gây hại cho lúa mùa trở bông sau ngày 5/9. Bên cạnh đó, một số loại sâu bệnh khác như rầy các loại, bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá và khuẩn vằn đang tiềm ẩn nguy cơ gây hại.

Để bảo vệ lúa mùa, UBND huyện Đông Hùng yêu cầu các xã, thị trấn chỉ đạo nông dân phun thuốc phòng, trừ sâu đục

thân hai chấm cho toàn bộ diện tích lúa trở bông sau ngày 5/9, thời gian phun từ ngày 4 - 8/9. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng nếu mật độ trên 800 con/m² thì hướng dẫn nông dân phun phòng, trừ ngay. Khi lúa bắt đầu trở bông tiến hành phun thuốc phòng, trừ bệnh đạo ôn cổ bông, trừ bệnh đạo ôn cổ bông như BC15, TBR225, nếp các loại... Các HTX DVNN điều tiết nước hợp lý, chuẩn bị thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm số lượng, chất lượng hỗ trợ nông dân phun, trừ sâu bệnh đạt hiệu quả.

THU HIỀN



Nông dân xã Đông Hoàng (Đông Hùng) phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh cho lúa mùa.

công năng, mật độ trứng còn 5 - 12 quả/m². Trám đã có thông báo tới các địa phương tiếp tục phun, trừ sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 4 - 5/9 đối với diện tích chưa được phun hoặc phun, trừ kém ở đợt 1; ngoài ra, phát động nông dân thường xuyên thăm đồng, phòng, trừ rầy, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh bạc lá, đốm sọc vì khuẩn theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Cũng như ở Vũ Thư, những ngày này, cán bộ ngành Nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ đang theo dõi tình hình sâu bệnh, không quản ngày nghỉ, ngày lễ để có những tham mưu, chỉ đạo kịp thời. Bà Nguyễn Thị Hân, Quyền Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện cho biết: Qua kiểm tra của Trạm, diện tích phun trừ sâu cuốn lá nhỏ tốt, mật độ sâu còn lại thấp, từ 7 - 10 con/m², cá biệt tại một số ruộng xanh non, trà muộn mật độ sâu còn khá cao. Tuy nhiên, ruộng thành sâu đục thân hai chấm đã vỡ hóa rộ từ ngày 27/8 - 2/9, dự kiến sâu non sẽ ra rộ từ ngày 4 - 9/9, gây bạc bông cho trà lúa trở trước ngày 10/9. Trám đã có thông báo, hướng dẫn kỹ thuật phun, liều lượng, các loại thuốc khuyến cáo tới các địa phương, thời gian phòng, trừ từ ngày 5 - 9/9; đồng thời phân công cán bộ về cơ sở kiểm tra, đôn đốc nông dân, tránh tư tưởng chủ quan sau khi phun đợt 1.

Xác định việc thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ mùa và kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần bảo đảm thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và cả nhiệm vụ 2015 - 2020, đặc biệt là trong bối cảnh các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ của tỉnh đang gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, các cấp, ngành, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh. Hy vọng vụ mùa năm 2020 sẽ bội thu, tạo đà cho sản xuất vụ đông sắp tới.

NGÂN HUỖN